



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เรื่อง การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล จำนวน ๒๕ เครื่อง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีสอบราคา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) มีความประสงค์จะเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล จำนวน ๒๕ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีสอบราคา เพื่อใช้ในงานราชการของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว โดยให้ผู้เสนอราคาแสดงหลักฐานดังกล่าวด้วย

๒. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนในประเทศไทยและมีหลักฐานการจดทะเบียน ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้หรือรับรองไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันยื่นข้อเสนอ

๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๖. กรณีที่ผู้เสนอราคามอบหมายให้บุคคลซึ่งมิใช่กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้มีอำนาจเต็มทำการยื่นซองแทนหรือผูกพันในนามนิติบุคคลนั้นต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลนั้นเป็นผู้แทนที่มีอำนาจเต็มโดยชอบด้วยกฎหมาย

๗. รายละเอียดต่างๆ ของข้อกำหนดการจัดจ้างและที่ผู้เสนอราคาเสนอมา หากมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความของข้อความใดๆ ให้ถือคำวินิจฉัยของสำนักงาน ป.ป.ท. เป็นเด็ดขาด

กำหนด...

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๐

ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุ กลุ่มงานคลัง สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น ๑๔ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น ๑๔ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานคลัง สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น ๑๔ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๐ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐ ต่อ ๑๑๑๔ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.pacc.go.th หรือ www.gprocurement.go.th ในวันและเวลาราชการ

การสอบราคาค้างนี้ จะดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการสอบราคา หากไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ และในกรณีที่ผู้เสนอราคา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้คัดเลือกไว้แล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ราชการกำหนด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) เช่น ค่าความเสียหายกรณีมีผู้เสนอราคาต่ำสุด ซึ่งทางราชการเรียกเข้ามาทำสัญญาแล้วไม่มาทำสัญญา อันส่งผลให้ราชการต้องซื้อกับผู้เสนอราคารายอื่นในราคาที่สูงกว่า เป็นต้น รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่ทำงานตามระเบียบของทางราชการด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

พันตำรวจโท 

(วันนพ สมจินตนากุล)

ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ